

Số: 01/BC – ĐHT

Trình kỳ họp thứ 6 HĐND

huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăk Hà, ngày 09 tháng 6 năm 2023



BÁO CÁO

Công tác tham gia xét xử các vụ án 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Đoàn Hội thẩm nhân dân

Thực hiện thông báo số: 17/TB-TTHĐND, ngày 18 tháng 5 năm 2023, của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà, về việc tổ chức kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhằm đánh giá, nhận xét công tác của Đoàn hội thẩm nhân dân trong 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà báo cáo kết quả trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà, nhiệm kỳ 2021– 2026, tổng số được bầu gồm có 25 Hội thẩm nhân dân, trong đó:

- Hội thẩm nhân dân là cán bộ đương chức: 22 đồng chí, chiếm tỷ lệ 88%.
- Hội thẩm nhân dân là nữ có 10 đồng chí, chiếm tỷ lệ 40%.
- Hội thẩm nhân dân là giáo viên: 03 đồng chí, chiếm tỷ lệ 12%.
- Hội thẩm nhân dân là cán bộ đoàn thể: 11 đồng chí, chiếm tỷ lệ 44%.
- Đảng viên: 25 đồng chí, chiếm tỷ lệ 100%.

Các Hội thẩm nhân dân được bầu đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn Hội thẩm nhân dân được quy định tại Điều 85 Luật tổ chức Tòa án nhân dân, có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đoàn hội thẩm gồm có 01 trưởng đoàn và 02 phó đoàn hội thẩm. Đoàn hội thẩm luôn giữ mối liên hệ và đại diện cho các Hội thẩm trong các quan hệ công tác với Tòa án, Thường trực Hội đồng nhân dân và Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện trong việc tham gia ý kiến vào báo cáo công tác xét xử của Tòa án và đề đạt ý kiến của các Hội thẩm về các vấn đề liên quan đến tổ chức công tác xét xử, cũng như việc bình bầu khen thưởng đối với hội thẩm nhân dân.

Quá trình triển khai thực hiện đơn vị phối hợp tốt với đoàn hội thẩm nhân dân. Mọi hoạt động của đoàn thông qua trưởng, phó đoàn và được triển khai trên Zalo nhóm hội thẩm nhân dân. Các Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử với tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án, chuẩn bị tốt kế hoạch xét hỏi

nên đã cùng Thẩm phán trong HĐXX ra nhưng bản án, quyết định đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và của công dân.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỘI THẨM NHÂN DÂN:

1. Việc tham gia xét xử các loại án của Hội thẩm nhân dân: (Số liệu từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/5/2023).

Sáu tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Đắk Hà đã thụ lý tổng số 81 vụ, việc các loại án. So với năm 2022 số lượng án giảm 15 vụ (81/96 vụ, việc)¹. Đã giải quyết 54 vụ, việc (đạt tỷ lệ 66,67%). Còn lại 27 vụ, việc đang tiếp tục giải quyết.

Trong số 54 vụ việc đã giải quyết; Xét xử 25 vụ án các loại (chiếm tỉ lệ 46,29%); Hòa giải thành, công nhận sự thỏa thuận của các đương sự 21 vụ, việc, (chiếm tỉ lệ 38,88%); Đình chỉ 08 vụ việc (chiếm tỉ lệ 14,1%).

Trong số 25 vụ, việc đã xét xử. Trong đó, (Hình sự 16 vụ; dân sự 05 vụ; Hôn nhân và gia đình 03 vụ; kinh doanh thương mại 01 vụ). Tổng số lượt các hội thẩm nhân dân tham gia xét xử là 62 lượt. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 20/25 hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử (đạt tỉ lệ 80%).

Việc tham gia xét xử các vị Hội thẩm nhân dân đều tuân thủ triệt để các quy định của pháp luật, không có sự vi phạm pháp luật tố tụng. Khi tham gia xét xử Tòa án đều đảm bảo các quyền và nghĩa vụ của Hội thẩm nhân dân do pháp luật quy định. Các bản án và quyết định của Tòa án đều thể hiện sự nhất trí cao giữa Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa và các vị Hội thẩm nhân dân. Các hội thẩm nhân dân tích cực nghiên cứu hồ sơ cùng với thẩm phán đưa ra những phán quyết xét xử các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, xét xử thấu tình đạt lý các vụ án, bảo đảm các quyền và nghĩa vụ của các đương sự tại phiên tòa.

Hầu hết, các hội thẩm nhân dân đều là người có trình độ nên am hiểu pháp luật, hiểu biết xã hội cao, đáp ứng tốt trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án. Về cơ bản các Hội thẩm nhân dân khi tham gia xét xử đều có tinh thần trách nhiệm cao khi được phân công giải quyết, tích cực đóng góp, có nhiều ý kiến thiết thực trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án.

2. Công tác phối hợp giữa Đoàn hội thẩm nhân dân với Tòa án.

Đoàn hội thẩm nhân dân trong quá trình hoạt động luôn có sự phối hợp tốt với Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Đắk Hà để kịp thời trao đổi, nắm bắt thông tin liên quan đến các hoạt động của Đoàn Hội thẩm. Từ đó, có những điều chỉnh và phối hợp kịp thời trong hoạt động như công tác tập huấn, công tác xét xử, công tác sơ kết, tổng kết, công tác thi đua khen thưởng. Hiện đoàn Hội thẩm nhân dân có trang Zalo nhóm hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 nên mọi hoạt động

¹ Số lượng án 06 tháng đầu năm 2023 Tòa án thụ lý và giải quyết giảm 15 vụ, việc so với năm 2022. Nguyên nhân là do Tòa án nhân dân huyện Đắk Hà chuyển các vụ việc sang giải quyết theo thủ tục hòa giải, đối thoại.

của đoàn đều được triển khai trên zalo nhóm giúp lãnh đạo Tòa án và các hội thẩm nhân dân trao đổi trực tiếp với nhau một cách nhanh nhất và kịp thời.

Đoàn hội thẩm nhân dân trong thời gian vừa qua đã phối hợp với tòa án xây dựng quy chế hoạt động². Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm; mối quan hệ giữa Đoàn Hội thẩm với Hội thẩm; mối quan hệ giữa Đoàn Hội thẩm với cơ quan, tổ chức, cá nhân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đối với Đoàn Hội thẩm; các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đoàn Hội thẩm đây là cách nhằm nâng cao hơn nữa tính hiệu quả hoạt động của đoàn và là cơ sở giúp đoàn hoạt động có tính nề nếp hơn. Giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, đúng thẩm quyền; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, đảm bảo dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định.

Đoàn hội thẩm nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026 có 23/25 đồng chí hiện đang tham gia công tác xã hội, và kiêm nhiệm các chức vụ trong các đơn vị đang công tác. Do đó, việc bố trí sắp xếp thời gian để các đồng chí vừa tham gia được công tác hội thẩm, vừa không ảnh hưởng đến công tác chuyên môn là vấn đề hết sức khó khăn. Hiểu được vấn đề này, Đoàn hội thẩm nhân dân cũng có trao đổi với lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện để tìm ra giải pháp phù hợp nhất giúp phân công đều các đồng chí có thời gian tham gia công tác hội thẩm.

Đối với án hình sự: Khi thụ lý hồ sơ Chánh án tòa án nhân dân huyện Đăk Hà sẽ ban hành quyết định phân công người tiến hành tố tụng phân công hội thẩm nhân dân chính thức và phân công hội thẩm nhân dân dự khuyết tham gia giải quyết, xét xử vụ án hình sự ngay từ ban đầu và gửi ngay cho các hội thẩm nhân dân được biết.

Đối với các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính: Sau khi quyết định đưa vụ án ra xét xử. Thẩm phán, thư ký sẽ chủ động liên hệ với các hội thẩm nhân dân để mời tham gia xét xử giải quyết vụ án.

Mục đích của các việc này để các đồng chí hội thẩm nhân dân chủ động sắp xếp lịch làm việc của mình có thời gian tham gia công tác xét xử. Trường hợp bận công việc có thể báo với lãnh đạo văn phòng Tòa án để kịp thời thay hội thẩm nhân dân khác tránh để ảnh hưởng đến quá trình giải quyết. Hơn thế nữa việc bố trí hội thẩm dự khuyết giúp cho quá trình xét xử không bị gián đoạn, tránh tình trạng vụ án phải hoãn đi hoãn lại nhiều lần vì không có hội thẩm tham gia làm mất thời gian công sức của mọi người gây tâm lý bức xúc cho người dân.

Nhìn chung, các hội thẩm nhân dân đều có ý thức trách nhiệm trong vai trò của mình, khi được mời tham gia giải quyết các vụ án đều nhiệt tình tham gia và chủ động nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi tham gia xét xử. Tuy nhiên, vẫn còn một số hội thẩm nhân dân vì lý do bận công việc, hay vì lý do sức khỏe nên không tham gia công tác xét xử được. Hiện đoàn đang có hội thẩm nhân dân

² Quy chế hoạt động số 01/QC-ĐHTND ngày 17/4/2023

Hoàng Văn Hưng vì lý do sức khỏe yếu đã có đơn xin thôi tham gia công tác hội thẩm nhân.

3. Việc tham gia các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ:

Hàng năm, các Hội thẩm nhân dân đều được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn do Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức. Nhìn chung, các Hội thẩm nhân dân tham gia đầy đủ và chấp hành tốt các quy định tại buổi tập huấn. Các hội thẩm nhân dân tham gia tập huấn đã được cấp phát tài liệu, các văn bản pháp luật cũng như được truyền đạt các kỹ năng xét xử và văn bản pháp luật để kịp thời nắm bắt kiến thức pháp luật nhằm nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ cho công tác xét xử. Năm nay, theo kế hoạch của Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức tập huấn hội thẩm nhân dân đợt 1 năm 2023 vào 02 ngày 28 và 29/6/2023 đây là cơ hội để các đồng chí hội thẩm nhân dân được bổ sung thêm kiến thức pháp luật.

4. Việc tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia công tác hòa giải ở cơ sở:

Quá trình tham gia công tác xét xử các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính. Các hội thẩm nhân dân tích cực nghiên cứu hồ sơ cùng với Thẩm phán đưa ra những phán quyết xét xử các vụ án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, trong các phiên tòa, Hội thẩm nhân dân tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật, giải thích, thuyết phục, động viên các đương sự, nên nhiều vụ án các đương sự đã thỏa thuận được với nhau tại phiên tòa và Tòa án. Ngoài việc tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các phiên tòa, một số Hội thẩm nhân dân cũng tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở để tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các thôn làng, tổ dân phố nơi cư trú của hội thẩm. Qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các phiên tòa có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt, là các đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số, thanh thiếu niên nhận thức pháp luật còn hạn chế cần được giáo dục nhằm nâng cáo ý thức trong việc chấp hành pháp luật.

5. Việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan Tòa án:

Hội thẩm nhân dân khi đến nghiên cứu hồ sơ vụ án cũng như tham gia phiên tòa xét xử, đều chấp hành đúng nội quy, quy chế của đơn vị. Chấp hành giờ giấc khi nghiên cứu hồ sơ cũng như tham gia xét xử. Các Hội thẩm nhân dân đã tập trung nghiên cứu hồ sơ một cách nghiêm túc, có nhiều ý kiến thảo luận để cùng với Thẩm phán ra bản án đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Phần lớn các vị Hội thẩm nhân dân khi được mời tham gia xét xử đều tích cực, có tâm huyết, năng lực, có tinh thần tự giác cao khi tham gia xét xử các vụ án. Không có HTND nào vi phạm quy chế của ngành cũng như quy định của pháp luật nói chung.

6. Việc mặc trang phục theo quy định khi làm nhiệm vụ xét xử tại Tòa án:

Về cơ bản các Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã được cấp trang phục đầy đủ theo quy định của ngành Tòa án như áo quần, dày, thắt lưng.... Giấy chứng minh hội thẩm nhân dân khi tham gia làm nhiệm vụ xét xử tại tòa án. Quá trình tham gia xét xử các vị hội thẩm nhân dân đều chấp hành ăn mặc trang phục theo đúng quy định của ngành Tòa án đề ra, thể hiện tính trang nghiêm qua các phiên tòa.

7. Việc giữ bí mật nhà nước và bí mật công tác theo quy định:

Hội thẩm nhân dân khi nghiên cứu hồ sơ vụ án đều giữ bí mật hồ sơ vụ án khi tham gia xét xử. Không có trường hợp nào Hội thẩm nhân dân để lộ bí mật Nhà nước và bí mật công tác trong thời gian qua. Trên cơ sở tranh tụng tại phiên tòa mới đưa ra phán quyết của Hội đồng xét xử. Đến nay chưa có trường hợp hội thẩm nhân dân bị khiếu nại, tố cáo về hành vi tố tụng hay làm lộ bí mật Nhà Nước.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN:

1. Những hạn chế, tồn tại:

Còn một số Hội thẩm nhân dân trong 06 tháng đầu năm 2023 chưa tham gia xét xử vụ án nào.

Khi phân công tham gia giải quyết, xét xử vụ án hội thẩm vì lý do bận công việc, nên không sắp xếp được thời gian để tham gia nhưng không báo cáo theo quy định hoặc báo cáo quá cận ngày xét xử dẫn đến khó khăn trong việc bố trí hội thẩm dự khuyết thay thế.

2. Nguyên nhân:

Do Hội thẩm nhân dân phần lớn kiêm nhiệm bận công tác chuyên môn. Một số hội thẩm tuổi cao, sức khỏe yếu ảnh hưởng đến quá trình tham gia công tác xét xử.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023:

Để Công tác của đoàn hội thẩm nhân dân được hoạt động tốt trong thời gian tới. Đoàn hội thẩm nhân dân đề ra các phương hướng nhiệm vụ cụ thể sau:

- Các Hội thẩm nhân dân tích cực tham gia xét xử các loại án, cùng với Thẩm phán xét xử các vụ án đúng người, đúng tội, thấu tình đạt lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh về việc tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ xét xử cho các Hội thẩm nhân dân do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức.

- Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, tổ chức công tác sơ kết, tổng kết công tác xét xử cho Hội thẩm nhân dân hàng năm, cũng như việc bình bầu khen thưởng đối với Hội thẩm nhân dân có thành tích trong công tác xét xử vào thời điểm tổng kết ngành Tòa án hàng năm hoặc đột xuất.

V. KIẾN NGHỊ:

- Đề nghị Hội đồng nhân dân quan tâm xem xét cho thôi tư cách hội thẩm nhân dân đối với đồng chí Hoàng Văn Hưng vì lý do sức khỏe yếu và bầu bổ sung nhân sự mới thay thế để đảm bảo nguồn nhân lực cho đoàn hội thẩm.

- Cần quan tâm hơn nữa công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng xét xử cho Hội thẩm nhân dân, cần có những phiên tòa mẫu diễn trong quá trình tập huấn. Bảo đảm chế độ chính sách phù hợp, bảo đảm hoạt động có hiệu quả của Hội nhằm nhân dân, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xét xử.

- Các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể có người được bầu làm Hội thẩm nhân dân cần quan tâm tạo điều kiện về thời gian để Hội thẩm nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Trên đây là Báo cáo tổng kết công tác 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 của Đoàn Hội thẩm trong công tác tham gia xét xử tại Tòa án, trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Nơi nhận:

- HĐND huyện (để báo cáo);
- Đoàn HTND;
- Lưu tại TA.

**ĐOÀN HỘI THẨM NHÂN DÂN
TRƯỞNG ĐOÀN**



Vũ Văn Duân



Đăk Hà, ngày 09 tháng 6 năm 2023

DANH SÁCH HỘI THAM NHÂN DÂN THAM GIA CÔNG TÁC XÉT XỬ
(Thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 09/6/2023)

TT	Họ và tên	Giới tính		Năm sinh	Nơi công tác	SỐ LƯỢT THAM GIA
		Nam	Nữ			
1	2	3	4	5	6	7
01	Lê Thị Nhung		x	1968	Trưởng phòng giáo dục huyện Đăk Hà	2
02	Lê Ngọc Anh		x	1981	Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đăk Ngok	3
03	Phạm Thị Giang		x	1982	Chủ tịch Hội LHPN xã Hà Môn (Nay là chủ tịch hội nông dân xã Hà Môn)	14
04	Nguyễn Đình Lê	x		1970	Phó Trưởng ban dân tộc – Hội đồng nhân dân huyện Đăk Hà	1
05	Vũ Văn Linh	x		1989	Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đăk Hring Nay là cán bộ tư pháp	7
06	Y Dim		x	1970	Cán bộ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Đăk Pxi	0
07	Trần Thị Phúc		x	1984	Chủ tịch Hội LHPN xã Đăk La	0
08	Trần Hữu Sơn	x		1969	Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện	1
09	Dương Văn Thống	x		1981	Hiệu trưởng Trường THCS Mạc Đĩnh Chi xã Đăk La	4
10	Trần Đình Trình	x		1985	Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Ui	2
11	Lê Quang Trung	x		1964	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê 734	1